

## "BA MŨI TIẾN CÔNG" - MỘT GIÁC MƠ PHI HIỆN THỰC!

NGUYỄN TRUNG \*

**T**RONG khi toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta nỗ lực phấn đấu, hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng, thì các thế lực thù địch, trong đó có một số nhóm người Việt lưu vong ở hải ngoại, với mọi thủ đoạn cũng tăng cường những hoạt động chống phá Đảng ta. Trên lĩnh vực tư tưởng, họ lợi dụng các phương tiện thông tin hiện đại, nhất là In-tơ-nét, từ bên ngoài tung vào nước ta hàng loạt bài viết và những thông tin chứa đựng những quan điểm thù địch hòng gây rối loạn nhận thức, tư tưởng, lung lạc ý chí của nhân dân ta. Họ sử dụng cái gọi là "ba mũi tiến công" chính, để chuẩn bị về tư tưởng cho cuộc "cách mạng dân chủ" ở Việt Nam. Vậy thực chất và mục đích của "ba mũi tiến công" này là gì?

*Mũi tiến công thứ nhất là, tiến công trực diện vào Đảng Cộng sản Việt Nam bằng thủ đoạn nhằm vào mặt yếu kém, khuyết điểm của Đảng trong quá trình thực hiện đổi mới, nhằm vào sự thoái hóa, biến chất của một bộ phận cán bộ, đảng viên, rồi khái quát, quy kết rằng Đảng Cộng sản Việt Nam đã "hông", đã "thoái hóa", "biến chất", rằng Đảng đã "phản bội nhân dân lao động", v.v..*

Nếu chỉ nhìn vào những biểu hiện yếu kém, khuyết điểm tạm thời của một đảng mà vội kết luận về sự thoái hóa, biến chất của toàn đảng đó thì sự đánh giá này nếu không mang ý đồ

đen tối thì cũng phiến diện, chủ quan, tùy tiện. Khi xem xét về một đảng thì phải nhìn nhận hết sức khách quan, toàn diện, ít nhất cũng phải xem xét ở hai vấn đề cơ bản: *Một là, chủ trương, đường lối, chính sách của đảng; hai là, đội ngũ đảng viên với phẩm chất và năng lực tổ chức, lãnh đạo thực hiện chủ trương, đường lối, chính sách đó ra sao.*

Có thể thấy rằng, trước những khó khăn, thử thách lớn trong nước và những biến động bất lợi trong phong trào cộng sản và công nhân quốc tế; trước sự chống phá điên cuồng của các thế lực thù địch, Đảng Cộng sản Việt Nam đã vững vàng, giữ vững bản chất cách mạng và khoa học, kiên định chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh - nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng; kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; kiên trì đường lối đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, làm cho "dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh"; không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng. Trong đội ngũ của Đảng, đa số cán bộ, đảng viên phát huy tốt vai trò tiên phong, năng động, sáng tạo trong công tác, lao động, rèn

\* Đại tá, Tổng cục Chính trị

luyện phẩm chất, năng lực, là lực lượng nòng cốt trong công cuộc đổi mới, góp phần xứng đáng vào thành quả chung của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Tuy nhiên, Đảng ta cũng đã thấy rõ và không hề che giấu những khuyết điểm, yếu kém của mình trong tổ chức, lãnh đạo thực hiện đường lối đổi mới. Đặc biệt, trong đội ngũ của mình, Đảng cũng thấy rõ tình trạng thoái hóa, biến chất về chính trị, tư tưởng, về đạo đức, lối sống; tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí, sách nhiễu nhân dân trong một bộ phận cán bộ, đảng viên, diễn ra có nơi có lúc khá nghiêm trọng, chưa được ngăn chặn, đẩy lùi, làm giảm sút lòng tin của nhân dân đối với Đảng. Đảng ta đã và đang đấu tranh xử lý nghiêm khắc những cán bộ, đảng viên vi phạm khuyết điểm. Những cán bộ, đảng viên, kể cả cán bộ cao cấp của Đảng, Nhà nước thoái hóa biến chất, tham nhũng đều đã phải ra trước vành móng ngựa. Điều đó cho thấy Đảng ta, Nhà nước ta rất kiên quyết trong việc xây dựng, chỉnh đốn, làm trong sạch nội bộ mình, để ngày càng xứng đáng với niềm tin của nhân dân. Một đảng thấy được những điểm yếu của mình và kiên quyết sửa chữa, khắc phục, đó là một đảng mạnh. Khuyết điểm, tiêu cực dù sao cũng chỉ là mặt thứ yếu, bộ phận cán bộ, đảng viên thoái hóa, biến chất chỉ là thiểu số trong đội ngũ mấy triệu đảng viên của Đảng. Những đảng viên thoái hóa, biến chất là những "sâu mọt", chứ không thể là đại diện, là tiêu biểu của Đảng ta. Các thế lực thù địch dùng thủ đoạn "vơ đũa cả nắm", đánh tráo khái niệm, làm lẫn lộn hiện tượng với bản chất, chỉ bám vào những "sâu mọt" ấy để bài bác, phủ định Đảng ta. Đó là điều hết sức phi lý. Tuy nhiên, mũi tiến công trực diện này của các thế lực thù địch cũng là bài học phản diện làm cho chúng ta càng nhận thức sâu sắc, rõ ràng hơn về các nguy cơ, về đội ngũ của mình, càng đề cao

cảnh giác, càng đẩy mạnh cuộc vận động xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6 (lần 2), khóa VIII, làm cho Đảng ta ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Mũi tiến công thứ hai, tiến công vào cơ sở kinh tế - xã hội của Đảng Cộng sản và nhân dân Việt Nam, phủ định thành quả của công cuộc đổi mới, bôi đen tình hình kinh tế - xã hội ở Việt Nam. Trong cái gọi là "Tuyên bố 2005" của những người "dân chủ" ở hải ngoại, người ta đã xuyên tạc rằng, Việt Nam sau 20 năm đổi mới vẫn chỉ là con số 0, thậm chí còn tệ hại hơn thế: "Đất nước tụt hậu, nhân dân nghèo đói, tham nhũng như rươi, đạo đức suy đồi, xã hội vô kỷ cương..."(!).

Những cách bóp méo, xuyên tạc, bôi đen như vậy có thể thấy đầy rẫy ở các tài liệu của các thế lực thù địch, từ nước ngoài viết về tình hình Việt Nam. Tuy nhiên, người ta không thấy một chút tươi sáng nào trong bức tranh mà họ tưởng tượng và vẽ về Việt Nam ngày nay. Cách nhìn phiến diện, thủ đoạn xuyên tạc, bóp méo sự thật đó chỉ đánh lừa được những ai ít hiểu biết, không tiếp cận được tình hình thực tế ở Việt Nam.

Những tệ nạn, tiêu cực, yếu kém về kinh tế - xã hội ở bất cứ một quốc gia nào cũng là thực tế khó tránh khỏi. Chỉ có điều, mức độ của nó đến đâu, và tầng lớp lãnh đạo có nhìn nhận thấu đáo những vấn đề đó không, có những biện pháp khắc phục hiệu quả đến mức nào. Đảng Cộng sản và Chính phủ Việt Nam đã nhìn thấy rõ mặt hạn chế, yếu kém của đất nước mình; coi sự tụt hậu xa hơn về kinh tế so với nhiều nước trong khu vực và trên thế giới cùng với tệ quan liêu, tham nhũng cũng là những nguy cơ, thách thức đối với an ninh chính trị - xã hội của Việt Nam; trên cơ sở đó, đã đề ra và thực hiện có hiệu quả các "Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội", khắc phục dần

các mặt yếu kém, những nguy cơ, thách thức ở Việt Nam.

Tuy hiện vẫn là nước nghèo, nhưng qua gần 20 năm tiến hành công cuộc đổi mới, Việt Nam đã đạt *những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử* không thể phủ nhận: Đất nước đã ra khỏi khủng hoảng kinh tế - xã hội; từ một nước thiếu thốn, phải nhập khẩu về lương thực, Việt Nam đã đứng vào hàng các nước xuất khẩu gạo nhiều nhất thế giới (hơn 4 triệu tấn/năm). Liên tục trong nhiều năm, Việt Nam thuộc nhóm nước có nền kinh tế năng động và mức tăng trưởng hàng đầu thế giới. Nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa đã từng bước hoàn thiện, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước được đẩy mạnh. Hệ thống chính trị và khối đại đoàn kết toàn dân tộc ngày càng được tăng cường mạnh mẽ. Nền quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân ngày càng được củng cố vững chắc; vị thế quốc tế của nước ta không ngừng được nâng cao. Sức mạnh tổng hợp của đất nước tăng lên nhiều. Chính trị - xã hội ổn định, chủ quyền an ninh, toàn vẹn lãnh thổ được giữ vững. Nhân dân tin tưởng ở đường lối đổi mới của Đảng. Dư luận thế giới kể cả nhiều chính khách tư sản đã đánh giá cao những thành tựu trong công cuộc đổi mới ở Việt Nam. Rằng, đó là "một ngôi sao đang lên", "một điển hình về xóa đói giảm nghèo", "một thị trường hấp dẫn", "một điểm đến an toàn và thú vị đối với du khách quốc tế"... Báo cáo "Triển vọng phát triển châu Á năm 2005" do Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) công bố (ngày 6-4-2005), đánh giá năm 2004 là một năm đầy ấn tượng của kinh tế Việt Nam, tỷ lệ tăng trưởng GDP đạt 7,5%; đà tăng trưởng này được dự báo sẽ tiếp tục trong năm 2005 và 2006 (6 tháng đầu năm 2005, tăng trưởng kinh tế đạt mức 7,6%). Việc tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ đã giúp khoảng hơn 30 vạn hộ gia đình (khoảng 25 triệu

người) thoát cảnh nghèo đói và giảm tỷ lệ nghèo của Việt Nam từ 11% trong năm 2003 xuống còn 8,3% trong năm 2004 (tính theo chuẩn quốc gia). ADB đánh giá cao khả năng điều hành kinh tế vĩ mô của Chính phủ Việt Nam. Báo cáo còn khẳng định, Việt Nam đã có những nỗ lực vượt bậc trong việc chống tham nhũng, cải cách hành chính và cải thiện môi trường kinh doanh. Nhiều chính sách mới phù hợp với lộ trình hội nhập Khu vực mậu dịch tự do ASEAN (AFTA) và Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) đã được xây dựng kịp thời. Trong cuộc Hội thảo tổng kết 20 năm đổi mới ở Việt Nam được tổ chức tại Hà Nội (tháng 1-2005) với sự tham dự của nhiều học giả, chuyên gia hàng đầu trong nước và quốc tế, ông G. Rai-ân, Trưởng đại diện Chương trình phát triển Liên hợp quốc (UNDP) tại Việt Nam nhấn mạnh, sẽ không phải là quá lời khi nói rằng trong 20 năm qua, đổi mới đã làm thay đổi gần như tất cả mọi mặt cuộc sống kinh tế ở Việt Nam, và giờ đây, toàn thế giới biết đến công cuộc đổi mới ở Việt Nam như là một trong những ví dụ thành công nhất về chuyển đổi kinh tế trong lịch sử đương đại. Ông Giôn-côt, chuyên gia công ty tư vấn *AT Kearney* nhận xét, bất cứ người nào đến Việt Nam cũng đều rất ấn tượng trước những thành tựu trong công cuộc đổi mới ở đất nước này. Trong cuộc Hội thảo về quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ được tổ chức tại Mỹ (tháng 4-2005), ông Đ. An-đơ-xon, đại biện Mỹ tại Việt Nam giai đoạn 1995-1997, nhận xét: Việt Nam đang cải cách mạnh mẽ sang nền kinh tế thị trường và nhanh chóng hướng tới một tương lai sáng sủa. Việt Nam hoàn toàn có thể kiêu hãnh với nền kinh tế đang phát triển vững vàng và nhiều thành quả dân chủ thực sự ấn tượng, như chống tham nhũng, mở rộng sự tham gia của các tầng lớp, thành phần xã hội trong bộ máy Nhà nước và giảm tỷ lệ

nghèo đói. Trong cuộc hội đàm với Thủ tướng Phan Văn Khải tại Nhà Trắng ở Thủ đô Oa-sinh-ton tối 21-6-2005, Tổng thống Mỹ G.W. Bu-sơ cũng đánh giá cao những thành tựu của Việt Nam trong lĩnh vực kinh tế, nhân quyền và tôn giáo.

*Mũi tiến công thứ ba*, tiến công vào nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam hành động của Đảng ta, đòi xóa bỏ chủ nghĩa Mác - Lê-nin, con đường xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. Họ nói rằng chủ nghĩa Mác - Lê-nin là học thuyết ngoại lai, đã lỗi thời, không còn ai theo nữa; các nước đi theo con đường xã hội chủ nghĩa đều nghèo đói, Việt Nam đi theo con đường xã hội chủ nghĩa là đi vào "con đường chết" v.v..

Trong bối cảnh chế độ xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô và Đông Âu sụp đổ, gây nên sự khủng hoảng, thoái trào trong phong trào cộng sản và công nhân quốc tế, thì mũi tiến công này thật là lợi hại, tương như nhằm vào "gót chân A-sin" của những người cộng sản. Chẳng thế mà đã có không ít những người cộng sản trên thế giới hoang mang, dao động, thậm chí rời bỏ mục tiêu, lý tưởng, rời bỏ đội ngũ của mình, chạy sang hàng ngũ đối phương, hoặc đi theo con đường trung dung, "xã hội dân chủ". Thế nhưng, trong sóng gió của khủng hoảng, thoái trào đó, Đảng Cộng sản Việt Nam vẫn vững vàng, kiên định học thuyết Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, nghiên cứu, vận dụng và phát triển nó cho phù hợp với điều kiện nước ta trong thời kỳ mới, định hướng cơ bản cho việc xây dựng phát triển đất nước, đạt tới mục tiêu "dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh". Chúng ta không bao giờ kỳ thị một nguồn gốc "ngoại lai" nào đó để mà chối bỏ chân lý khoa học và cách mạng. Chúng ta khẳng định rằng chủ nghĩa Mác - Lê-nin là một hệ thống lý luận khoa học và cách mạng, có giá trị vĩnh hằng về thế giới quan và phương pháp luận khoa học,

được nhiều học giả trên thế giới tôn vinh là "đỉnh cao của trí tuệ loài người". Trên thực tế, một số nước xã hội chủ nghĩa đã cải cách, đổi mới thành công nên đã duy trì, củng cố và phát triển chủ nghĩa xã hội ngay trong những năm tháng cam go nhất do hậu quả sụp đổ của chế độ xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô và Đông Âu. Tuy vẫn còn nhiều khó khăn, nhưng chủ nghĩa xã hội ngày nay vẫn là một thực thể chính trị, kinh tế, quân sự và quan hệ quốc tế mà các thế lực tư bản đế quốc không thể không e dè; vẫn là một chế độ xã hội của hơn 1/5 dân số thế giới chứa đựng nhiều tiềm năng giải phóng và phát triển. Tại Hội nghị quốc tế họp ở Ca-ra-cát (Vê-nê-xu-ê-la) vào tháng 2-2005, Tổng thống H. Cha-vét đã phát biểu về một ý tưởng là các nước nghèo nên tiến hành "một cuộc cách mạng mới", xây dựng đất nước theo hình thái "chủ nghĩa xã hội của thế kỷ XXI" nhằm thanh toán đói nghèo. Ông nêu ra những con số và sự kiện cụ thể, qua đó phê phán gay gắt chế độ tư bản chủ nghĩa, nơi không bao giờ quan tâm và có thể giải quyết được các vấn đề đói nghèo, cơ cực, bất bình đẳng... Tại đất nước của ông, các nghị sĩ quốc hội và đa số quần chúng nhân dân đã đồng tình, ủng hộ ý tưởng xây dựng chủ nghĩa xã hội của Tổng thống. Thực tế ở những nước mà chủ nghĩa tư bản phát triển đến đỉnh điểm như Mỹ, cũng không thể giải quyết được các vấn đề xã hội phức tạp, như tình trạng bất công, bất bình đẳng, phân hóa giàu nghèo, phân biệt chủng tộc, các tệ nạn xã hội, và ngay cả tự do, dân chủ, nhân quyền. Thế giới ngày nay, khi mà chủ nghĩa tư bản đang còn tạm thời thắng thế thì các mâu thuẫn giai cấp, dân tộc, tôn giáo ngày càng trở nên sâu sắc, dẫn đến chiến tranh cục bộ, xung đột vũ trang, khủng bố và rất nhiều nguy cơ, thách thức đối với an ninh của nhân loại. Gần đây, đã có không ít các học giả phương Tây, như hai tác giả người Anh là T. Gờ-ran và R. Si-oen, trong tác phẩm

"Chủ nghĩa Mác, chủ nghĩa xã hội và Thiên niên kỷ mới", bằng những cứ liệu lịch sử và thực tiễn của chính thể giới tư bản chủ nghĩa, đã phê phán chủ nghĩa tư bản hiện đại là chủ nghĩa vô nhân đạo, chủ nghĩa dã man và tỏ thái độ tin tưởng hoàn toàn vào tương lai tất yếu của chủ nghĩa xã hội đối với loài người. Thực tế đó càng làm cho chúng ta tin rằng, chỉ có chủ nghĩa xã hội và tiến tới chủ nghĩa cộng sản thì ước mơ của loài người về một thế giới văn minh, công bằng, bác ái, vĩnh viễn hòa bình, không có chiến tranh, không có áp bức bóc lột mới được thực hiện.

Sự sụp đổ của chế độ xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô và Đông Âu chỉ là sự sụp đổ của những mô hình cụ thể, nó có nguyên nhân chủ quan và khách quan, trong đó có cuộc tiến công bằng chiến lược "diễn biến hòa bình" của các thế lực thù địch. Tuy nhiên, nguyên nhân chủ quan vẫn là quyết định, bởi vì người ta đã làm trái với những nguyên lý, nguyên tắc của chủ nghĩa Mác - Lê-nin. Về điều này, Đảng ta đã tổng kết và rút ra bài học cho mình. Trên cơ sở đó, Đảng ta đã khởi xướng và lãnh đạo công cuộc đổi mới có tính nguyên tắc và được tiến hành một cách sâu rộng. Qua gần 20 năm đổi mới, nhận thức của Đảng ta về con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ngày càng sáng tỏ hơn. Những nét cơ bản của hệ thống quan điểm lý luận về công cuộc đổi mới và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam bước đầu đã được hình thành. Đây là cơ sở cho việc xây dựng và phát triển đường lối của Đảng, góp phần bổ sung, phát triển quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh về chủ nghĩa xã hội. Những thành tựu về lý luận cũng như thực tiễn của công cuộc đổi mới dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam cho thấy, chủ nghĩa Mác - Lê-nin đã và vẫn đang tràn đầy sức sống, ngày càng đơm hoa kết trái ở Việt Nam.

Như vậy, "ba mũi tiến công" của các thế lực thù địch càng cho thấy âm mưu, thủ đoạn của họ thật nham hiểm, xảo trá, tham vọng thật to lớn, không thể coi thường, nhưng cũng bộc lộ những điểm yếu trí mạng. Bởi đó, theo nhận định của bà Phùng Tuệ Châu, Trưởng ban biên tập Đài phát thanh "Tiếng quê hương" ở Ca-li-phoóc-ni-a trả lời phỏng vấn của Đài BBC trong dịp Thủ tướng Phan Văn Khải thăm Mỹ, "chỉ là tiếng nói của một bộ phận nhỏ những người văn ngoan cố một cách mù quáng khi vin vào những lý lẽ không căn cứ để chống phá công cuộc phát triển của đất nước Việt Nam. Đây là điều hoàn toàn sai lầm. Chỉ những người chưa từng trở về Việt Nam mới có cái nhìn thiên cận như vậy...".

Đã chỉ là "một bộ phận nhỏ" trong hàng mấy triệu người Việt Nam yêu nước đang sinh sống ở nước ngoài, lại còn "ngoan cố một cách mù quáng", động cơ và mục đích phi chính nghĩa, sống xa thực tế Việt Nam nên phải dùng thủ đoạn "ăn ốc nói mò", "bắc chõ nghe hơi", xuyên tạc, bóp méo sự thật! Ấy vậy mà dám đòi xóa bỏ Đảng Cộng sản Việt Nam, xóa bỏ chủ nghĩa Mác - Lê-nin và con đường xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam, bôi đen thực tế, phủ định hoàn toàn những thành quả qua gần 20 năm đổi mới, xây dựng đất nước của nhân dân Việt Nam! Đó là giấc mơ phi hiện thực.

Đảng Cộng sản Việt Nam với nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam hành động là chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, kiên định con đường xã hội chủ nghĩa đã và đang lãnh đạo nhân dân Việt Nam giành được những thắng lợi huy hoàng trong sự nghiệp cách mạng giải phóng dân tộc cũng như xây dựng đất nước ngày càng giàu mạnh. Đó là thực tế lịch sử và đang là hiện thực ở Việt Nam mà không ai có thể phủ nhận. □